

PHÁP LUẬT VỀ ƯU ĐÃI TÀI CHÍNH CỦA NHÀ NƯỚC GÓP PHẦN HỖ TRỢ VỐN CHO THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN¹

NGUYỄN NGỌC YẾN *

Tóm tắt: Để hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp, Nhà nước có thể sử dụng nhiều biện pháp khác nhau, trong đó có các biện pháp ưu đãi tài chính. Biện pháp này có thể được áp dụng trực tiếp cho nhóm đối tượng thanh niên khi khởi nghiệp, hoặc áp dụng một cách gián tiếp thông qua những chủ thể có liên quan đến hoạt động khởi nghiệp của thanh niên. Bài viết tập trung đánh giá, phân tích những quy định của pháp luật về hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp thông qua các biện pháp tài chính của Nhà nước, từ đó làm rõ những bất cập còn tồn tại trong các quy định của pháp luật và đề ra những giải pháp nhằm hoàn thiện những điểm còn hạn chế này.

Từ khóa: Khởi nghiệp; thanh niên khởi nghiệp; pháp luật về hỗ trợ vốn; ưu đãi thuế; ưu đãi tài chính

Nhận bài: 11/7/2022

Hoàn thành biên tập: 29/11/2022

Duyệt đăng: 29/11/2022

LAW ON STATE FISCAL INCENTIVES TO SUPPORT CAPITAL FOR YOUTH START-UPS – SITUATIONS AND SOLUTIONS

Abstract: To support capital for youth entrepreneurship, the State can use many different measures, including financial incentives. This measure can be applied directly to youth when starting-up, or indirectly through subjects related to youth entrepreneurship activities. The article focuses on evaluating and analyzing the legal provisions on capital support for youth entrepreneurship through financial incentives of the State, thereby clarifying the shortcomings that still exist in the provisions of the law and propose solutions to overcome these shortcomings.

Keywords: Start-up; youth entrepreneurship; law on capital support; tax incentives; financial incentives

Received: July 11th, 2022; Editing completed: Nov 29th, 2022; Accepted for publication: Nov 29th, 2022

Khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã, đang và sẽ là vấn đề quan trọng được Nhà nước quan tâm để hướng tới việc tăng trưởng và phát triển kinh tế-xã hội, thay đổi tích cực đời sống của người dân. Ưu đãi tài chính của Nhà nước dù không phải là

công cụ duy nhất hay hàng đầu trong việc hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp, tuy nhiên nếu lựa chọn và áp dụng những ưu đãi phù hợp, trọng tâm, sẽ có những tác động tương đối quan trọng tới hoạt động khởi nghiệp nói chung, khởi nghiệp của thanh niên nói riêng. Kinh nghiệm từ nhiều quốc gia cho thấy, để triển khai một hệ sinh thái khởi nghiệp hoạt động hiệu quả, việc xây dựng và thực thi các chính sách tài chính hữu hiệu sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp phát triển, thanh niên khởi

* **Thạc sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội**
E-mail: nguyennngocyen@hlu.edu.vn

¹ Nghiên cứu này được thực hiện trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện pháp luật hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp”, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, 2022.